
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุร ี
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบับที ่ 31   วันพุธที่   8  มีนาคม  พ.ศ. 2560 



@    วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมสองพันบุรีได้มีการจัดงาน   ประกอบกับทางสโมสรโร
ตารีทวารวดี จังหวัดนครปฐม เชิญสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานฉลองตราตั้ง ในการก่อตั้ง
สโมสรใหม่ นายกก่อตั้ง คือนายกเบญจวรรณ   ธรรมศิริพงษ์ เป็นบุตรสาวของผู้ว่าการภาค 3330  
จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์  โดยมี นายก นพ .จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ ,  นยล.สมชัย  โสภาศรีพันธ์ , 
รทร.คัชพนธ์  นนทเดชะ ร่วมกิจกรรมขอบคุณครับ 

     

    

 

วาระที่ 2  ข่าวจากเลขา ฯ  รทร.คัชพนษ์  นนทเดช 

ข่าวจาก นายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

 ผมมีเรื่องที่อยากจะน าเรียนทุกท่านให้ทราบว่า วันที่ 17  มีนาคม 2560  ผมจะบวชลูกชา ยที่วัด
ปราสาททองโดยจะเข้าอุปสมบทเวลา 8.30 น. ใช้เวลาท าพิธีคงเสร็จก่อนเพล ซึ่งจะมีเลี้ยงเพลพระ
บวชใหม่ผมก็ได้จัดโต๊ะจีนไว้รับรองสมาชิกที่ใต้ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นห้องแอร์ ผมก็ขอกราบ
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกและแอนน์ทุกท่านนะครับไปร่วมให้เกียรติในครั้งนี้ด้วย ผมก็มี ลูกชายเพิ่ง
จะบวชคนนี้คนแรก ก็ต้องขอเรียนเชิญด้วยครับ 

 ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 

                    เริ่มประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ ครั้งต่อไป  
วันพุธที่  15  มีนาคม   2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี 

 วาระท่ี  2    รทร.นิทัศน์   วัฒนาการุณ   
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            

 
                  
 @   วันนี้เป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธที่   8 มีนาคม  2560 โดยการน าของ นย .นพ.
จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใต้อรรถพจน์  “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ”    ยินดีต้อนรับและ
ขอแนะน าแขกที่มา เยี่ยมสโมสร ในวันนี้  คุณบุญชัย   ทองวิเศษสุข (อดีตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี )  , แอนน์ภัคพร  ปัญจะธน ะสาร, คุณจุฑารัตน์  -  คุณชาญวุฒิ  - คุณ
เพ็ญพิชญา   ราศีนวลและนักเรียนแลกเปลี่ยน มิสเตอร์คาร์ลอส  , รทร.เสมา  อ านวยวัฒ
นกุล น าขนมครองแครงกรอบ   1  ถุงใหญ่อน.กวางฮุย  อนุกูลวัฒนา  ขนมปังสังขยา , รทร.คัช
พนษ์   นนทเดชะ  น้ าพริกกะปิ +ไข่ทอดชะอม , อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี น าหนังสือพิมพ์คนสุพรรณ
มาให้มวลมิตรโรแทเรียนอ่านขอบคุณครับ 

 

 

  ขอบคุณครับ    

 

 

 

ขอบคุณครับ 

1 6 

 วาระท่ี  1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน ์    
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 

 
                  

วาระที่ 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระที่ 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร 
วาระที่ 3  นายกแจ้งข่าว 
วาระที่ 4  สนเทศอาชีพ 
วาระที่ 5  สนเทศโรตารี 
วาระที่ 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 



@   วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ผมได้ไปร่วมอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่โรงแรมหาดทอง  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  งานนี้มีประธานคณะกรรมการภาค 3330 และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 

ปี 2560-2561 เข้าร่วมปรชุม   @  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์  2560  นยล.สมชัย   โสภาศรีพันธ์   ได้

เข้าร่วมประชุมร่วมนายกรับเลือก  4 ภาค (Multi  pets) ที่โรงแรมอยุธยา  แกรนด์  จังหวัดอยุธยา   

@ เชิญสมาชิกร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 และงาน District  conference  วันที่ 7-9 

เมษายน 2560 ณ โรงแรมไมด้าทวารดีแกรนด์  นครปฐม  ขณะนี้เริ่มลงทะเบียน ติดต่อได้ที่

นายกสโมสรและนายกรับเลือกครับ 7 เมษายน 2560 ฉลองครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 

ค่าลงทะเบียน  1,200 บาท และในวันที่ 8 เมษายน  2560  (กลางวัน) งาน   District  conference   

ค่าลงทะเบียน  800 บาท   ตอนกลางคืน  งานราตรีสโมสรแห่งเกียรติยศ   @  สโมสรโรตารี

ราชบุรี เชิญร่วมงาน  “45 ปี สโมสรโรตารีราชบุรี ” วันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2560 ณ  โรงแรม

โกลเด้นซิตี้  ราชบุรี ที่สนใจติดต่อได้ที่นายกและเลขาสโมสร แต่กายชุดสูทร  

 
 

 

 

บรรยายพิเศษ  โดย คุณบุญชัย   ทองวิเศษสุข 

 @  ผมเป็นข้าราชการบ านาญต าแหน่งล่าสุดที่เกษียณคือปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นมา
หลายจังหวัดแล้วครับตั้งแต่ภาคใต้ มาชัยนาท  สิงห์บุรี   และสุพรรณบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ ซี 3 จาก
นิติกร   จนถึงปฎิรูปที่ดิน วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง ที่ สกป .หลายท่านคงทราบและเคยได้ยินกัน
มาแล้วโดยเฉพาะข่าวดัง ๆ เกี่ยวกับที่ สปก.ที่เป็นข่าวดัง ๆที่วังน้ าเขียว โคราช และที่ล่าสุดคือที่ ๆ 
ท ากังหันลม  จังหวัดชัยภูมิ   ที่ดินหลัก ๆ ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทส่วนใหญ่คือที่หลวง
ทั้งหมด   แต่ส่วนหนึ่งที่ประชาชน ชาวบ้านเราสามารถขอกรรมสิทธิ์ได้คือที่โฉนด  ซึ่งออกมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  5  เรื่อยมากว่า 100 ปี  ที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่ได้ ที่เหลือ
ทั้งหมดเป็นที่หลวงไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ  ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  ที่ของกรมศิลป์  ล้วนเป็น
ของหลวงทั้งสิ้น แต่ที่เป็นปัจจัยหลัก ๆคือ   ศปก.4-01  เริ่มต้นมาจากที่ป่า  ป่าไม้มีการบุก
รุกกันมากทั่วประเทศ ตั้งแต่สมัย อ.สัญญา  ธรรมศักดิ์ (2518)  ท่านก็มีความเห็นว่าเอาที่
ตรงนี้มาจัดให้ถูกต้องดีกว่าก็เลยมีการก่อตั้ง  มีการออกกฎหมายเป็นพรบ .ปฎิรูปและเกิด
ส านักงานปฎิรูปที่ดินที่ป่าไม้ยกมาให้ตามมติ ครม . 30 กว่าล้านไร่ เอามาจัดให้ทั่วประเทศ 
นี่คือที่มาของ สปก. ที่สุพรรณบุรี อ าเภอใหญ่ ๆ ที่เป็นพื้นที่ป่าได้แก่ที่ ด่านช้าง       

 

ประธานสมาชิกภาพ  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็ก าหนดให้มีวันสถาปนาในวันที่ 26 

มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็ขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบ  ในการจัดงานวัน

สถาปนาคณะกรรมการบริหารนี้จะจัดโดยผมเองก็ไม่ได้ ต้องสรรหาประธานจัดงาน ใน

โอกาสนี้ผมขอแจ้งให้มวลมิตรได้ทราบว่า ท่าน อน .กวางฮุย  อนุกูลวัฒนา ได้ให้เกียรติรับ

ต าแหน่งประธานจัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2560- 2561 ขอเสียง

ปรบมือให้ท่านด้วยครับ ขอขอบพระคุณท่า นเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบรับเป็นประธาน 

ส าหรับการประชุมวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 เป็นการประชุม District Tvaining 

Assembly ที่จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรารินทร์ธนา  จ.ตรัง  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมคือกรรมการ 

5 ฝ่าย   ผู้ช่วยภาคปีบริหาร 2560-2561 คือ นย .นพ จรูญพงศ์  บร มธนรัตน์ และอีกหนึ่ง

เรื่อง ผมก าลังต้องการอาสาสมัครที่จะน าทีมไป ร่วมงานสถาปนาสโมสรคู่มิตรที่จังหวัด

อุดรธานี  วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ส่วนงานที่จะไปอุดรก็ปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งจะไปกัน

อย่างไร   สโมสรแทมปินก็จะมาร่วมแสดงความยินดีในวันที่ 24 มิถุนายน เช่นเดียวกั น  

วันที่ 25 มิถุนายน สมาชิกจากแทมปินจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯและในวันที่ 26 

มิถุนายน 2560  จะเดินทางมาที่สุพรรณบุรี ก็ต้องขออาสาสมัครท่านอดีตนายกอีกท่านที่

เป็นผู้น าในการจัดงานต้อนรับคณะด้วยเช่นกันเพราะช่วงนี้ผมจะมีงานสถาปนามากอาจจะ

ไม่ได้อยู่ต้อนรับจึงต้อ งขอรบกวนท่านอดีตนายกท่านใดที่มีความคุ้นเคยกับแทมปิน และ

พูดภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้แล้วค่อยหาเวลาประชุมกันอีกครั้ง   สโมสรโรตารีแท

มปินจะจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2560- 2561 ในวันที่ 8 

กรกฎาคม 2560 ถ้าจะเดินทางไปร่วมก็ต้องไปตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 60 ก็ขอเรียนเชิญทุก

ท่านไปร่วมเป็นเกียรติให้กับสโมสรโรตารีแทมปิน   ขอบคุณครับ    

 

 

อน.อดุลย์  วราเอกศิริ  แจ้งข่าว 
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หนองหญ้าไซ   ดอนเจดีย์ คือที่ สปก .หลายอาจจะมีที่กันแล้วหรือญาติ และมีปัญหาว่าจะซื้อขาย
กันได้ไหม บางทีไปจับจองผิดระเบียบบ้างอันนี้มันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เอา ที่เป็นหลัก ๆ
ก่อนว่าที่ดินในประเทศไทยก็จะเป็น แบบนี้ คือที่มีกรรมสิทธิ์  ที่โฉนดมีอะไรที่ต้องจ าหน่าย จ่าย 
แจก  จ านอง  จ าน า ก็ต้องไปที่ที่ดินจังหวัด   แต่ถ้าเป็นที่ดิน สปก .กับที่ป่าไม้  ต้องมาที่  สปก. ป่า
ไม้นี่คือหลัก ๆ แค่นั้นเอง   ซึ่งบางท่านอาจจะมีที่  สปก. หรือมีญาติที่มีที่ สปก .และสงสัยว่าจะ
โอน หรือขายได้หรือไม่    ใบ  สปก.หลักที่เขามี สนง . สปก เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น  แต่
การจัดให้เข้าท าประโยชน์ซื้อขายไม่ได้ เม่ือออกใบแล้วตกทอดกับทายาทอย่างเดียว ถ้ามีคนมา
บอกว่ามีที่ถูกด้วย สวยด้วย ติดเขา ติดน้ าตก ล าห้วย อันนี้ถ้ามีปัญหาจะมี สปก . ทุกจังหวัดท่ านก็
ปรึกษาได้ ถ้าที่สุพรรณผมก็ยินดีครับ โทรมาถามได้ เสียเงินทองไปแล้ว แถมถูกฟ้องกันมาเยอะ
แล้ว  เพราะที่มันสวยติดป่า เขา ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ท าให้มันถูกต้องก็แล้วกัน  อีกเรื่อง
ที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านก็คือหลายท่านที่เป็นโรแทเรียนส่วนใหญ่ก็จะเ ป็นเรื่องการค้าถ้าหาก
ท่านติดตามข่าวก็จะได้ยินโดยเฉพาะรัฐบาลยุคนี้ ท่านประยุทธ  จันทร์โอชา ว่าเราจะเป็นไทย
แลนด์ 4.0 เราได้ยินกันบ่อยเลย ท่านทราบหรือไม่ว่า 4.0  มาอย่างไรผมก็เลยอยากจะขออธิบาย ซึ่ง
หลายท่านอาจจะทราบแล้วเพราะท่านท าการค้า ธุรกิจอยู่  การค้าทุกอย่ างต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
โลกกระทบกันไปหมด แต่ไทยแลนด์ท าไมต้อง 4.0 เพราะตอนนี้เราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม เราตามหลังสิงคโปร์  มาเลเซียมาที่หลังเราถือว่าแซงเราแล้ว  เวียดนามน าหน้าเรา
แล้ว เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราอยู่กับที่ 4.0 มีที่มาจากทางรัฐบา ลโดยรองนายกสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
กับทีมงานเศรษฐกิจเขาก็คิดมาว่าจะให้ประเทศไทยด าเนินเศรษฐกิจสร้างความเจริญรุ่งเรืองการค้า
ของเราให้ทัดเทียมกับเขาซึ่งเป็น 4.0 กันหมดแล้วสืบเนื่องมาจากการประชุม World Economic 
Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
โลก  ผลกระทบต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม  การเมือง  เศรษฐกิจ แต่จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ซึ่ง 
4.0 มาจากนายคอส  มาร์ตินชวาป  ชาวเยอรมัน   โดยเขาแบ่งยุคเศรษฐของโลกเราเป็น 4 ยุค  คือ 
ยุค 1.0  เม่ือ 200 ปีที่แล้วที่มีการปฎิวัติอุตสาหก รรมโดยคิดเครื่องจักรกลไอน้ า โดยสังคมเกษตร
ใช้วัวควายไถนา   ยุค 2.0 ช่วง 100 ปี ได้มีการคิดไฟฟ้าขึ้นมา อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า 
เครื่องมือต่างๆที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ยุคที่ 3 คือ คศ 1960 (พ.ศ. 2503 ) คือยุคที่คิด
คอมพิวเตอร์ได้ซึ่งตอนนั้นเครื่องใหญ่กว่าห้ องประชุมเราเห็นจะได้หลังจากนั้นก็พัฒนากันมา
เรื่อย ๆ   ยุค 3.5  ได้มีการคิดดิจิตอลกันขึ้นมา ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมด  และเข้าสู่ยุค 4.0 
เริ่มเม่ือปีที่แล้ว 2559คือการบรรจบทั้ง 3 ระบบคือ 1.ดิจิตอล  2.ไบโอเทค  3.ฟิสิก ท่านอาจจะได้
ยินไอโฟน   4G 

 

ตอนนี้จะเป็น 5G แล้วครับ  เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเขาก็ต้องตามให้ทันแล้วนะครับ เด็กยุค
ปัจจุบันเขาจะให้ไอโฟน สมาร์ทโฟนเป็นแล้วดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆ การเปลี่ยนแปลง รัฐบาล
ต้องพยายามพลักดันภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม การแกษตรต่าง ๆใช้เทคโนโลยีทั้งหมดอย่างที่
เห็น 10 อย่างที่จะเกิดขึ้นใหม่ท่านได้เห็นแล้ว ปัญญาประดิษฐ์  ท่านก็จะได้เห็นรถที่ไม่มีคนขับ
ต่อไปคนจะตกงานเพราะใช้หุ่นยนต์แทนคนงานที่เขาคิดขึ้นมา ปริ๊นเตอร์พิมพ์ภาพ 3 มิติซึ่ง
น ามาใช้ท างานต่างออกแบบต่าง ๆได้ เช่นที่ประเทศจีน สร้างอาคารสูงกว่า 100 ชั้นสามารถปริ๊น
ออกมาไดแ้ล้วหล่อโมเดลออกมาประกอบกันได้เลย เม่ือก่อนต้องใช้เวลานานมากกว่าจะออกแบบ
ได้แต่ปัจจุบันนี้ประมาณ 8  เดือน รัฐบาลก็เร่งประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ 4.0 การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจะเริ่มลดลงจะใช้พลังงานแสงแดดตามบ้าน รถยนต์จะไม่มีคนขับ ปั๊มน้ ามันจะหมดไป
เศรษฐีทางตะวันออกกลางจะกลายเป็นคนจน ยุคนี้สามารถใช้แผ่นฟิล์มรับแสงแดด สามารถสร้าง
พลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ซึ่งสมัยนี้สร้างจากลิเทียมซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้มหาศาล 
24 ชั่วโมงผลกระทบอีกอย่างระบบการเงินการธนาคาร ธนาคารก็จะเริ่มปิดตัวลงไปเรื่อยๆเพราะ
เขาจะ เลิกใช้ระบบเ งินกระดาษแล้วก็จะใช้บัตร โอนเงินก็ผ่านบัตรเป็นการลดต้นทุน พนักงาน
ธนาคารจะลดลงไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่หลายท่านหากตามข่าวการเงินเมืองไทย ซีพี  คุณ
ธนินทร์  เจียรวนนท์  จับมือกับเจ๊ คหม่า   เศรษฐีชาวจีนยุคปัจจุบันร่วมมือกันที่จะช าระเงิน 
โอนเงินผ่านตู้  ผ่า นเซเว่น ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงผ่านมือถือระบบ 5G จะมา การรายงาน
ผลต่าง ๆ  สามารถใช้นาฬิการายงานผลสุขภาพไปยังโรงพยาบาลได้ตลอดผ่านมือถือ 
สมาร์ทโฟนนี่คือส่ิงที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ฝรั่งเขาตื่นตัวกันมาก  เขาปรับตัวกันเขา
มีเงินเยอะ  มีทุน ท่านจะเห็นว่าเราสามารถส่ังให้ปิด-เปิดตู้เย็น ปิดไฟ  เปิดไฟจากที่ท างาน
ได้ ปิดทีวีโดยผ่านมือถือ เมืองไทยก็ก าลังปรับ แต่เราเน้นเรื่องอุตสาหกรรม เน้นทางการ
เกษตรที่ท าอะไรแล้วมีก าไรมากขึ้นโดนเน้นชีวภาพทางการเกษตร ปลอดสาร ข้าว 1 ไร่  
80 ถังจะได้ 180 ถังจีนตอนนี้ได้ถึง 200 ถัง  ครับ 

 นยล.สมชัย  โสภาศรีพันธ์      แจ้งข่าว 
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@  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ผมได้ไปประชุม Multi  pets หลังจากประชุมก็ได้ความรู้ว่าต้อง
ประชุมเพื่อจัดตั้งกรรมการ 5 ฝ่ายเพื่อเป็นกรรมการบริหารสโมสร ในปีบริหาร 2560-2561 
กรรมการก็มี เลขาสโมสร  ประธานบ าเพ็ญประโยชน์  ประธานมูลนิธิโรตารี     



 


